



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒  
เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

\*\*\*\*\*

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ได้ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ นั้น

อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่  
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ข้อ ๑๐ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และ  
จะดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  
ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  
๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็น  
พนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
	<b>วิชาเอก ภาษาไทย</b>	
๑	นางสาวกีรานุสรณ์ บุญแจต	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ ๑ - ๔ มารายงานตัวและทำสัญญา จ้างในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
๒	นางสาวภวิกา ลวณะสกล	
๓	นางสาวสรिता สว่างจิตร	
๔	นางสาวศุภานัน นวลจันทร์	
	<b>วิชาเอก ภาษาอังกฤษ</b>	
๑	นางสาววิภาวัลย์ ลาเบา	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ลำดับที่ ๑ - ๓ มารายงานตัวและทำสัญญา จ้างในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
๒	นางสาวนารีรัตน์ ตนภู	
๓	นางสาวสุนันทา บุญคำชู	
	<b>วิชาเอก คณิตศาสตร์</b>	
๑	นางสาวณัฐสุดา เทียนลำ	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต ๒
	<b>วิชาเอก สังคมศึกษา</b>	
๑	ว่าที่ ร.ต.ภัทคม เมนไทยสง	ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต ๒

บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรฯ จะขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่จะมีการประกาศขึ้นบัญชี  
อย่างเดียวกันนี้อีก จะถือว่าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิกและผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกเป็นการเฉพาะราย  
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
๓. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
๔. บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
๕. มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
๖. กรณีตรวจสอบภายหลังว่าผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ จะยกเลิกสัญญาจ้างเป็นการเฉพาะราย จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายกฤษฎ์อิธิป ชุตินธรรากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒